



กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด การพัฒนาเด็กปฐมวัย การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในการประกันคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร

.....



คณะกรรมการการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการ ตสร. ด้านการศึกษา นำโดย นางกอบกุล อากาศ ฤ อยู่ธธา รองประธาน คณะกรรมการคนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการ ในฐานะรองประธาน คณะอนุกรรมการคนที่สอง นางสาวอัญญา เวสารัชช อนุกรรมการ และอดีตนายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย



ผศ.ชนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และศึกษาดูงานสถานศึกษาที่นำศาสตร์พระราชาสู่การจัด กระบวนการเรียนรู้ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร ดังนี้



๑. วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุณี สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ช่วงเช้า ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการ พัฒนาเด็กปฐมวัย รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการพัฒนา เด็กปฐมวัย โดยมี นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายธัญญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ นายวิรุฬ สาระบรรณ ผู้อำนวยการ สพป. นครพนม เขต ๒

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นางสาวแสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการ



ช่วงบ่าย ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และประเด็นการประกันคุณภาพภายในศึกษาและการประเมินภายนอกสถานศึกษา



จากนั้น คณะกรรมการได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที่นำศาสตร์พระราชาสู่การจัด กระบวนการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง จังหวัดนครพนม โดยมีนายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต ๑ นายอนุสรณ์ แสนคน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง ได้จัดการเรียนการสอนโดยมีแนวคิดในการพัฒนา ผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต ทั้งนี้ ในการนำศาสตร์พระราชาสู่

หรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชั้นเรียน ได้ดำเนินการ ๒ รูปแบบคือ ๑) จัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ๒) นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้าไปในแต่ละกลุ่มสาระและจัดเป็นฐานการเรียนรู้รวมทั้งหมด ๙ ฐาน



๒. วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ช่วงเช้า ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมี นางจूरีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้อำนวยการจังหวัดสกลนคร นายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายไพรวลัย จันทนะ ผู้อำนวยการ สพ. สกลนคร เขต ๑ นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการธิการ



ช่วงบ่าย ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และประเด็นการประกันคุณภาพภายในศึกษา และการประเมินภายนอกสถานศึกษา

จากนั้น คณะกรรมการได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที่นำศาสตร์พระราชามาสู่การจัดการกระบวนการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

สมบูรณวิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” จังหวัดสกลนคร โดยมี นายไพรวลัย จันทนะ ผู้อำนวยการ สพ. สกลนคร เขต ๑ นางสาวจรรุวรรณ บุ่งวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณวิทย์ฯ เป็นสถานศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้แต่ละวิชา



เข้าด้วยกัน โดยใช้แปลงเกษตรเป็นห้องเรียน และนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงมาประกอบอาหาร ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามสมรรถนะ มีอาหารรับประทานครบทั้ง ๓ มื้อ นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี และยังแจกจ่ายผลผลิตให้แก่ชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี



ภาพ - ข่าว วีรศักดิ์